
 -สําเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2561 คร้ังท่ี 2 
วันพุธ  ท่ี  22  เดือน สิงหาคม  2561   เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมโชติพิบูลย   องคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
ผูเขาประชุม 
ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธ์ิ     อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธ์ิ     อึงสกาว 09.00 น.  
2 นายสกล     บุญพา รองประธานสภาฯ สกล     บญุพา 09.00 น.  
3 นายบุญตา       บญุพา ส.อบต.หมูท่ี  1 บุญตา   บญุพา 08.45 น.  
4 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  1 -   
5 นางมณีรัตน  บญุภา     ส.อบต.หมูท่ี  2 มณีรัตน  บุญภา     09.00 น.  
6 นายแสงจันทร  บุญภา ส.อบต.หมูท่ี  2 แสงจันทร  บญุภา 09.00 น.  
7 นายสมัย     มาเขา ส.อบต.หมูท่ี  3 สมัย     มาเขา 09.00 น.  
8 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  3 -   
9 นางมะลิจันทร  บัวบาน   ส.อบต.หมูท่ี  4 มะลิจันทร  บัวบาน   09.00 น.  
10 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  4 -   
11 นายสุรินทร     โพธ์ิวิหาร ส.อบต.หมูท่ี  5 สุรินทร     โพธ์ิวิหาร 09.00 น.  
12 นายคําบอ        บัวผัน ส.อบต.หมูท่ี  5 คําบอ     บัวผัน 09.00 น.  
13 นายสุกรรณ      บัวผัน ส.อบต.หมูท่ี  6 สุกรรณ    บัวผัน 09.00 น.  
14 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  6 -   
15 นายจําป        จันทะส ี ส.อบต.หมูท่ี  7 จําป     จันทะส ี 09.00 น.  
16 นายบัว        โสภาพร ส.อบต.หมูท่ี  7 บัว        โสภาพร 09.00 น.  
17 นายบุญคุม    วัลละ ส.อบต.หมูท่ี  8 บุญคุม    วัลละ 09.00 น.  
18 นายทองส ี    สินทร ส.อบต.หมูท่ี  8 ทองสี     สินทร 09.00 น.  
19 นายสวงสรรติ  นันทะสอน ส.อบต.หมูท่ี  9 สวงสรรต ิ นันทะสอน 09.00 น.  
20 นายสําเรียง    รักญาต ิ ส.อบต.หมูท่ี  10 สําเรียง    รักญาต ิ 08.30 น.  
21 นายเพ็ง  พาที           ส.อบต.หมูท่ี  10 เพ็ง  พาที           08.30 น.  
22 นายสุรพล  สดุสี   ส.อบต.หมูท่ี  11 สุรพล  สุดส ี 08.30 น.  
23 นายพูลศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมูท่ี 12 พูลศักดิ ์ ศรีวิชา   08.40 น.  
24 นายสวาง  บัวโต        ส.อบต.หมูท่ี  12 สวาง  บัวโต        08.50 น.  
25 นายธนพล  ซวมเชยีง   ส.อบต.หมูท่ี  13 ธนพล  ซวมเชียง   08.30 น.  
26 นายบุญเมือง      สินทร ส.อบต.หมูท่ี  13 บุญเมือง   สินทร 09.00 น.  
27 นางสุวรรณ  สมบูรณ   ส.อบต.หมูท่ี  14 สุวรรณ  สมบูรณ   09.00 น.  
28 นายศรราม     พรมวงศ ส.อบต.หมูท่ี  14 ศรราม     พรมวงศ 09.00 น.  
29 นายสวาท      เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมูท่ี  15 สวาท    เชีย่วชาญ 09.00 น.  
30 นายศิวกร  เข็มพรหยบิ ส.อบต.หมูท่ี  15 ศิวกร  เข็มพรหยิบ 09.00 น.  
31 จ.ส.อ.สนุาจ  เอ้ือมอุน เลขานุการสภาฯ สุนาจ  เอ้ือมอุน 09.00 น.  
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ผูเขารวมการประชุม  

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย



เหตุ 

1 นายสุริยา  ราชมนตร ี ผอ.กองการศึกษา สุริยา  ราชมนตร ี 09.00 น.  

2 นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน ผอ.กองชาง ชัยสิทธ์ิ  อําเคน 09.00 น.  

3 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหนาสํานักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  

4 นายสมบญุ  บุญขาว รองปลัด อบต. สมบญุ  บุญขาว 09.00 น.  

5 นางกาญจนา  แลลอม ผอ.กองคลัง กาญจนา  แลลอม 09.00 น.  

6 นางผกามาส  แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายฯ ผกามาส  แสงจันทร 09.00 น.  

7 น.ส.สุพรรณี  พาเภา ผช.จนท.วิเคราะหฯ สุพรรณี  พาเภา 09.00 น.  

8 นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บานแดง จิตรเลขา  คนฉลาด 09.00 น.  

9 นายจตุรงค  คงแสนคํา รองนายก อบต.บานแดง จตุรงค  คงแสนคํา 09.00 น.  

10 นายทองหลอ  ศรีชัยมูล รองนายก อบต.บานแดง ทองหลอ  ศรีชัยมูล 09.00 น.  

11 นางวิภาวรรณ  อินธิเสน เลขานุการนายก อบต. วิภาวรรณ  อินธิเสน 09.00 น.  
 
 

หัวขอการประชุม 
เร่ิมการประชุมเวลา  09.30  น. 
                  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาฯ ไดตรวจนับองคประชุมเมื่อครบแลวไดเรียนเชิญ    
นายประสิทธ์ิ   อึงสะกาว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กลาวเปดการประชุม  เพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เร่ืองประธานแจงใหทราบ 
   -   ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2561 ไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

            - การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562  

 ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภา อบต.บานแดง ตามที่สภา อบต.บานแดง ไดแตงต้ังคณะกรรมการ   

แปรญัตติ จํานวน 3 ทาน โดยไดกําหนดหวงระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ เปน

เวลา 3 วัน วันละ 8 ช่ัวโมง คือ ในวันที่ 15,16 และ17 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

และคณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติ ในวันที่ 



18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ซึ่งไมมีผูใดเสนอย่ืนคําแปรญัตติแตอยางใด คณะ

กรรมการฯ จึงมีมติใหคงตามรางเดิม และในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ

แปรญัตติไดสงรายงานประชุมการแปรญัตติพรอม รางขอบัญญั ติฯ คืนตอ

ประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ไดสงรายงานการแปรญัตติใหสมาชิกสภาฯ เพื่อ

พิจารณาในวาระที่ 2 แลวในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ดังน้ัน เมื่อไมมีการแปรญัตติ 

จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2562 ในวาระที่ 2 หรือไม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติตําบล งบประมาณรายจาย ประจําป 2562 ในวาระที่ 2      

จํานวน 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 26 คน 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 ขอมติที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบใหรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป  2562 ตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 หรือไม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2562  ในวาระที่ 3 จํานวน 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

จาสบิเอกสุนาจ  เอื้อมอุน  เลขานุการสภาฯ  หลังจากทีส่ภาฯ มีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2562 ครบทั้ง 3 วาระแลว ทางเจาหนาที่จะนําเสนอนายอําเภอ
พิบูลยรักษ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหนายก อบต.บานแดง เปนผูประกาศใชตอไป 

นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ให

ความรวมมือและเห็นชอบกับรางขอบัญญั ติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2562 จะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและประชาชนใหมากทีสุ่ด  
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- การพิจารณารางขอบัญญัติตําบล เร่ือง การกําหนดคาตอบแทนการตรวจ  

แบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร พุทธศักราช 2561 ในวาระท่ี 2 และ

วาระท่ี 3 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติกําหนดใหสมาชิกสภาฯเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา และใหประธานสภาฯ เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอ
สอบถามวามีผูใดจะเสนอคําแปรญัตติหรือไม 

ที่ประชุม ไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติ และมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติตําบล เรื่อง การกําหนด
คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร พุทธศักราช 2561  
ในวาระที่ 2  

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหรางขอบัญญัติตําบล 

เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

พุทธศักราช 2561 ตราเปนขอบัญญัติตําบล 



ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหรางขอบัญญัติตําบล เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบ

แปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร พุทธศักราช 2561 ตราเปนขอบัญญัติตําบล 

จํานวน 24 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จํานวน   

26 คน 
 

- การพิจารณาขอกันเงินเบิกตัดป 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของช้ีแจงรายละเอียดตอไป 

นางกาญจนา  แลลอม ผูอํานวยการกองคลัง ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดง ไดจัดทํางบประมาณ

รายจาย ประจําป  2561 ซึ่ งกองคลังไดดําเนินการ โครงการหมวดที่ ดินและ

สิ่งกอสรางและเบิกจายไปแลวน้ัน แตยังมีโครงการที่ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ   

จัดจางไดจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายหวยยางหลอ      

หมูที่ 9 งบประมาณต้ังไว 200,000 บาท ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ปรากฏวาไมมีผูรับจางย่ืนเสนอราคาและไดติดตอประสานผูรับจางอยูตอเน่ือง แตไม

มีผูเสนอราคา โดยใหเหตุผลวาไมสามารถเขาดําเนินการได เพราะเปนพื้นที่ ที่มีนํ้า

ทวมขัง ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองขอเสนอกันเงินตอสภาทองถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 5 เรื่องการ 
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กันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได    

กอหน้ีผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครอง   

สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป และ

ขอแจงความคืบหนาของโครงการกอสรางทางนํ้าลนผาน (ลําหวยตามบริเวณบุง    

กกแห ) หมูที่  3 งบประมาณ 150,000 บาท ที่ เคยไดขอกันเงินตอสภาไวใน

ปงบประมาณ 2560 วาขณะน้ี ยังไมมีผูรับจางที่จะดําเนินการ โดยผูรับจางไดแจงวา

พื้นที่น้ันเปนพื้นที่ที่มีนํ้าทวมขังจึงไมสามารถดําเนินการได โดยโครงการฯ จะสิ้นสุด

ระยะเวลากันเงิน ในวันที่ 30 กันยายน 2561  

นายจําป  จันทะสี ส.อบต. หมูที่ 7 หากโครงการกอสรางทางนํ้าลนผาน (ลําหวยตามบริเวณบุงกกแห) 

ไมสามารถดําเนินการไดน้ัน เราสามารถดําเนินการโครงการอื่นแทนไดหรือไม 

จาสิบเอกสุนาจ เอื้อมอุน เลขานุการสภาฯ สําหรับกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการกันแลว หากยังไมมีการ

ดําเนินการใดๆ เงินจํานวนน้ันก็จะตกเปนเงินสะสม ไมสามารถนํางบประมาณไป

จัดทําโครงการอื่นแทนได 



นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใด จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม (ไมมี) 

หากไมมีจะขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบการพิจารณาขอกันเงินเบิกตัดป เพื่อขยาย

ระยะเวลาเบิกจายโครงการปรับปรุงซอมแซมฝายหวยยางหลอ หมูที่ 9 หรือไม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหมีการกันเงินเบิกตัดป เพื่อขยายระยะเวลาเบิกจายโครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายหวยยางหลอ หมูที่ 9  จํานวน 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จาก
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 26 คน 

 

 - การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาที่ช้ีแจงรายละเอียดใหสภาฯ ไดรับทราบ 

นางผกามาส  แสงจันทร นักวิเคราะหฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

หมวดที่  1 ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ซึ่ง

กําหนดใหมีสมาชิกสภาฯ ที่สภาฯ คัดเลือกจํานวน 3 คน และใหมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละ 2 ป ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิม จะครบวาระในวันที่ 13 ตุลาคม 

2561 ที่จะถึงน้ี ดังน้ัน ในวันน้ีจึงขอใหที่ประชุมสภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ 
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จํานวน 3 ทาน โดยมีผูรับรองอยางนอย 2 คน เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการพัฒนาฯ 

ในวาระตอไป ซึ่งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีดังน้ี 

    (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

  (ก) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่

มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

การผังเมือง 

  (ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจ 

  (ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยเนนให

ดําเนินการในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไข

ปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 (จ)  นโยบายของผูบรหิารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน 

(ฉ)  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย 
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เกี่ยวกับจัดทํารางแผนพัฒนา 



 (3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนดําเนินงาน 

 (4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

 (5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (6) แตงต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 

 (7) ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
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นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอใหที่ประชุมสภาฯ เสนอช่ือคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฯ 

โดยแตละคนขอใหมีผูรับรองอยางนอย 2 คน 

นายบัว  โสภาพร  ส.อบต.หมูที่ 7 เสนอ นายจําป  จันทะสี ส.อบต.หมูที่ 7 

   ผูรับรอง 1) นางมะลิจันทร  บัวบาน 2) นายสําเรียง  รักญาติ 

นายสุรพล  ซอมเซียง ส.อบต.หมูที่ 11 เสนอ นายสวาท  เช่ียวชาญ ส.อบต.หมูที่ 15 

   ผูรับรอง 1) นายสรวงสรรติ  นันทะสอน 2) นายสวาง  บัวโต 

นายธนพล  ซวมเซียง ส.อบต.หมูที่ 13 เสนอ นางมณีรัตน  บุญภา  ส.อบต.หมูที่ 2 

   ผูรับรอง 1) นายศิวกร  เข็มพรหยิบ 2) นางสุวรรณ  สมบูรณ  

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอสมาชิกสภาฯทานอื่นอีกหรือไม (ไมมี) 

หากไมมีจะขอ ลงมติวาเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯทั้ง 3 ทาน เปนคณะกรรมการ 

พัฒนาฯ หรือไม  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯทั้ง 3 ทาน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลบานแดง จํานวน 24 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง จากสมาชิกสภาฯ 

ทั้งหมด จํานวน 26 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว  ประธานสภา อบต.บานแดง มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 
นายสวาท  เช่ียวชาญ ส.อบต. หมูที่ 15 ขอสอบถามแนวทางการซอมแซมถังขยะที่ชํารุด ตามหมูบานวามี

แนวทางแกไขอยางไร 
นายบุญตา  บุญพา ส.อบต.หมูที่ 1 ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคาถังขยะ วาจัดเก็บตามจํานวน  

ถังขยะหรือจํานวนครัวเรือน  
นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 ขอสอบถามเรื่องถังดับเพลิงที่เคยมีในแตละหมูบาน วาปจจุบันทําไม  

ไมมีเชนเดิม และขอความชวยเหลือจาก อบต. ในการกําจัดผักตบชวาที่สะพานลําหวย
หลวง เพราะผักตบชวามีปริมาณมากพอสมควรและขยายพันธุอยางรวดเร็ว 



นายธนพล  ซวมเซียง ส.อบต. หมูที่ 13 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดง ไดเคยไปฉีดพนหมอกควัน 
ตามหมูบานน้ัน สามารถทําหนังสือมาขอใหไปฉีดพนหมอกควันอีกครั้งไดหรือไม 
เน่ืองจากในหวงน้ี เปนหวงฤดูฝน ทําใหมีลูกนํ้ายุงลายจํานวนมาก  

นายบุญเมือง  สินทร ส.อบต.หมูที่ 13 ขอสอบถามเรื่องการฉีดยาพิษสุนัขบา วาจะสามารถดําเนินการได
เมื่อใด  
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จาสิบเอกสุนาจ เอื้อมอุน เลขานุการสภาฯ สําหรับถังขยะที่ชํารุด ขอใหครัวเรือนที่รับผิดชอบถังขยะน้ัน แจง

มายัง อบต. เพื่อจะไดใหเจาหนาที่นําเขามาซอมแซมตอไป สวนวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาน้ัน ทางเจาหนาที่ ไดติดตอประสานงานอยูเปนประจํา แตขณะน้ีวัคซีนยังไมมี 
หากไดรับวัคซีนมาแลว ทาง อบต.จะเรงดําเนินการออกไปฉีดใหทันที 

นางกาญจนา  แลลอม ผูอํานวยการกองคลัง การเก็บภาษีคาขยะ จะเก็บตามจํานวนของถังขยะ โดยเก็บถังละ     
20 บาท ตอเดือน สวนในกรณีที่เปนหนวยงานของทางราชการ ที่มีปริมาณขยะมาก  
จะเก็บคาภาษีถังละ 1,200 บาท ตอป เพราะมีปริมาณขยะจํานวนมาก 

นายจําป  จันทะสี ส.อบต.หมูที่ 7 ในนามของประธาน อสม. ขอใหความรูเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพน
หมอกควันเพื่อกําจัดลูกนํ้ายุงลาย วาควรฉีดพนเพียงหน่ึงครั้งตอป เพราะสารเคมีที่ใช
น้ัน ยุงสามารถทนทานไดเพิ่มข้ึนทุกป ถาพนบอยเกิดไปจะทําใหยุงด้ือยา และ
เปาหมายการพน คือการฆายุงที่มีเช้ือไขเลือดออก ดังน้ัน การพนยาซ้ําจึงทําเฉพาะเมื่อ
มีรายงานจากโรงพยาบาลวามีคนเปนไขเลือดออก และจะพนเฉพาะบริเวณรอบๆพื้นที่ 
ที่มีคนเปนไขเลือดออกเทาน้ัน 

นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.บานแดง  อยากใหสมาชิกสภาฯ สะทอนผลการดําเนินงานเรื่องไฟฟาที่
เคยแจงปญหาเขามาบอยครั้ง วาผลการดําเนินงานในปจจุบันดีข้ึนหรือไม อยางไร 

นายพูลศักด์ิ  ศรีวิชา ส.อบต.หมูที่ 12 สําหรับเรื่องไฟฟา ตองขอขอบคุณทาง อบต. ที่ใหความอนุเคราะห
ซอมแซมไฟฟาแสงสวางที่เคยแจงไว ขณะน้ีมีสภาพใชงานไดดี 

นายสวาท  เช่ียวชาญ ส.อบต.หมูที่ 15 สําหรับหมูที่ 15 เคยขอใหนําฝาครอบใสหลอดไฟฟาแสงสวางหมูบาน 
ในเบื้องตนทางเจาหนาที่ไดออกไปสํารวจแลว แตแจงวายังไมมีฝาครอบ หากทาง 
อบต.มีฝาครอบหลอดไฟแลว ขอความอนุเคราะหประสานใหทราบดวย เพื่อจะไดทํา
หนังสือขอความอนุเคราะหแจงเขามาอีกครั้ง 

นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 เรื่องไฟฟาแสงสวางของบานโพธ์ิ หมูที่ 5 ไมมีปญหาใดๆ และไดรับ
ความชวยเหลือจากเจาหนาที่ดวยความรวดเร็วทุกครั้งที่ย่ืนคํารอง 

นายบุญคุม  วัลละ ส.อบต.หมูที่ 8 ขอสอบถามการขยายเขตไฟฟาของหมูที่ 8 จะสามารถดําเนินการให
เสร็จสิ้นไดเมื่อใด 

นายทองหลอ  ศรีชัยมูล รองนายก อบต.บานแดง สําหรับการแจงปญหาหรือขอรองเรียนตางๆ ยังมีบางทานที่
มักแจงขอมูลทางวาจา จึงขอแนะนําใหแจงเปนลายลักษณอักษรดวย เพื่อเจาหนาที่ 
จะไดมีหลักฐานในการดําเนินการตอไป 

นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน ผูอํานวยการกองชาง สําหรับเรื่องงานไฟฟาเปนเรื่องที่เกิดปญหาข้ึนบอย ทางกองชาง
จึงไดมีการหารือเพือ่หาแนวทางที่จะใหความชวยเหลือใหรวดเร็วที่สุด โดยจะมีสมุดคุม
เพื่อจัดลําดับการแจงคํารอง และหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะใหผูแจง
เซ็นตรับทราบวาไดดําเนินการเรียบรอยแลว สวนฝาครอบหลอดไฟฟาน้ัน จะเรง 
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 ดําเนินการจัดหาใหเร็วที่สุด และเรื่องการขยายเขตไฟฟา ทาง อบต. จะประสานไปยัง

การไฟฟาสวนภูมิภาคหนองหาน เพื่อเรงรัดในการดําเนินการ  
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม (ไมมี) หากไมมีผูใด

เสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุม เปน
อยางดี  

 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 

                                                  จาสิบเอก 
              สุนาจ  เอื้อมอุน 

                (สุนาจ      เอื้อมอุน) 
                            เลขานุการสภา/ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

                                                               บุญตา  บุญพา 
                     (นายบุญตา  บุญพา)    

                                   ส.อบต.หมูที่ 1 กรรมการตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

               จําป   จันทะส ี

           (นายจําป   จันทะสี)    
                                      ส.อบต.หมูที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

              บุญคุม  วัลละ 
           (นายบุญคุม  วัลละ)    

                                   ส.อบต.หมูที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

- ผูรับรองรายงานการประชุม 
 

                      ประสิทธ์ิ  อึงสะกาว 
                           (นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว) 
                                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
                                                        ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



 
 
 
นายบุญคุม  วัลละ ส.อบต.หมูที่ 8 ขอสอบถามการยายเสาไฟฟาของหมูที่ 8 จะสามารถดําเนินการให

เสร็จสิ้นไดเมื่อใด 
 
 


